



## QUỲNH PHỤ

# Gỡ khó trong công tác phát triển đảng viên

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện Quỳnh Phụ để ra mục tiêu kết nạp 750 đảng viên mới, trung bình mỗi năm kết nạp 150 đảng viên. Đến nay, qua nửa nhiệm kỳ, số đảng viên mới được kết nạp là 390 đảng viên. Mặc dù vẫn còn khó khăn trong công tác phát triển đảng viên song với quyết tâm hoàn thành và vượt chỉ tiêu để ra, Quỳnh Phụ đã và đang triển khai nhiều giải pháp để kết nạp đảng viên mới, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng ngày càng vững mạnh.

### Khó khăn trong phát triển đảng viên ở nông thôn, doanh nghiệp

Xã An Ấp hiện có 9 chi bộ, trong đó có 5 chi bộ thôn, 2 chi bộ nhà trường, 1 chi bộ quý tín dụng và 1

chi bộ công an xã. Những năm qua, trung bình mỗi năm địa phương được huyện giao phát triển từ 2 - 3 đảng viên mới. Mặc dù qua các năm xã đều hoàn thành và vượt chỉ tiêu giao song số lượng đảng viên mới được kết nạp lại tập trung chủ yếu ở các đơn vị, đoàn thể, số quần chúng được kết nạp ở nông thôn rất ít. Ông Phạm Quốc Lập, Phó Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Công tác phát triển đảng viên luôn là nhiệm vụ quan trọng, ưu tiên hàng đầu của địa phương nhằm phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, do vậy ngay từ đầu năm địa phương đều ban hành kế hoạch chỉ đạo các đoàn thể và các chi bộ thôn tổ chức rà soát, lựa chọn quần chúng ưu tú để giới thiệu học lớp bồi dưỡng nhận thức về

Đảng. Tuy nhiên, qua thực tế số quần chúng được giới thiệu chủ yếu là ở các trường học, đoàn thể trong xã, số ít là quần chúng ở các thôn. Nếu như nhiệm kỳ trước, có năm địa phương kết nạp từ 8 - 10 đảng viên mới nhưng ở trường học, đoàn thể cơ bản đã kết nạp hết, việc rà soát sẽ phải tập trung vào quần chúng ở các thôn song hiện nay thanh niên đi học đại học, học nghề, làm ăn xa hoặc làm việc trong các doanh nghiệp (DN) nên việc gặp gỡ, trao đổi, theo dõi, nhận xét, đánh giá cũng khó khăn.

(Xem tiếp trang 3)  
**NGUYỄN CƯỜNG**



Huyện Quỳnh Phụ sẽ tập trung rà soát, giới thiệu nguồn kết nạp đảng viên trong các doanh nghiệp trên địa bàn.

## HƯNG HÀ

# Hướng tới chính quyền số

Nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trong cải cách thủ tục hành chính, huyện Hưng Hà đã có nhiều giải pháp sáng tạo xây dựng chính quyền số hướng tới nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu quả. Chỉ với chiếc điện thoại thông minh, bà Tạ Thị Xuân, thôn Đồng Thái, xã Cộng Hòa đã tự mình đăng ký làm chứng thực cần cước công dân trực tuyến bằng cách lập một tài khoản cá nhân trên trang dịch vụ công trực tuyến của tỉnh mà không cần đến trụ sở UBND xã. Không những thế, bà còn nắm rõ được lịch trình thời gian tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của UBND xã để đến nhận kết quả. Bà Xuân chia sẻ: Ban đầu tôi nghĩ việc này phức tạp, đặc biệt đối với những người tuổi trung niên như tôi. Tuy nhiên, thực tế thao tác không mấy khó khăn, giờ ở nhà cũng có thể gửi hồ sơ qua mạng, các cơ quan chức năng giải quyết rất nhanh gọn, tiết kiệm chi phí, giảm thời gian đi lại cho nhân dân.

(Xem tiếp trang 2)  
**THANH THUY**



Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Hưng Hà đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính.

# Tập huấn công tác người cao tuổi, công tác y tế trường học

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa tổ chức hội nghị tập huấn công tác người cao tuổi năm 2023. Hơn 300 đại biểu là chủ tịch hội người cao tuổi cấp xã, huyện và lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác người cao tuổi của phòng lao động - thương binh và xã hội các huyện, thành phố được phổ biến một số văn bản pháp luật về người cao tuổi; công tác chăm sóc sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh đối với người cao tuổi. Hội nghị giúp đội ngũ cán bộ làm công tác người cao tuổi các cấp cập nhật kiến thức pháp luật, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, từ kiến thức tiếp thu được để phổ biến đến hội

viên thực hiện hiệu quả công tác chấp hành pháp luật cũng như chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. \* Sở Y tế vừa tổ chức hội nghị tập huấn công tác y tế trường học cho cán bộ phòng y tế, phòng giáo dục và đào tạo 8 huyện, thành phố và đại diện các cơ sở giáo dục, trạm y tế trên địa bàn thành phố. Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin một số văn bản liên quan đến công tác y tế trường học; những kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế trong công tác y tế trường học tại Thái Bình hiện nay; đồng thời, nghe dự thảo kế hoạch liên ngành y tế trường học năm học 2023 - 2024. Bên cạnh

đó, các đại biểu cũng được cung cấp thêm kiến thức về các bệnh truyền nhiễm thường gặp, cách phòng bệnh; vấn đề dinh dưỡng và tầm quan trọng của việc vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân phòng bệnh trong trường học... Thông qua tập huấn, các đại biểu được cập nhật thêm kiến thức, chia sẻ, trao đổi và giải đáp một số nội dung trong công tác y tế trường học, từ đó triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh và các bệnh tật học đường, góp phần chăm sóc tốt sức khỏe cho học sinh, sinh viên tại các nhà trường.

**DUY TÙNG - HOÀNG LANH**

## Liên hoan các nhóm nhảy học sinh, sinh viên tỉnh Thái Bình lần thứ I

Sáng ngày 24/9, Trung tâm Thanh thiếu niên tỉnh tổ chức liên hoan các nhóm nhảy học sinh, sinh viên tỉnh Thái Bình lần thứ I, năm 2023. Tham gia liên hoan có 16 nhóm nhảy của các câu lạc bộ nghệ thuật, các trường THPT, đại học, cao đẳng trong tỉnh. Các nhóm biểu diễn tập thể các điệu nhảy hiện đại: rap, hip-hop, breakdance, dancesport, fastmost, dân vũ, aerobic... Các tiết mục biểu diễn tại liên hoan có nội dung lành mạnh, thuộc danh mục được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép lưu hành. Các tiết mục có chủ đề, cốt truyện phù hợp với thanh thiếu niên trường học, mang những thông điệp ý nghĩa ca ngợi đất nước, nhà trường, thầy cô giáo, gia đình, bạn bè, con người, văn hóa Việt Nam; tôn vinh những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống, có sự sáng tạo trong nội dung. Các nhóm nhảy tham gia liên hoan nhận bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn; Ban tổ chức liên hoan trao cơ lưu niệm và các giải: xuất sắc, nhất, nhì, ba cho các nhóm nhảy. Liên hoan nhằm đáp ứng nhu cầu giải trí, giao lưu, học hỏi; tạo sân chơi lành mạnh cho học sinh, sinh viên thể hiện khả năng nghệ thuật, nuôi dưỡng đam mê. Đồng thời, duy trì và phát triển phong trào văn hóa văn nghệ, các bộ môn nghệ thuật, là dịp phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.

**QUAN PHƯƠNG**

## Trao quà tết Trung thu

\* Nhân dịp tết Trung thu năm 2023, Phòng Công tác đảng và công tác chính trị và Ban Thanh niên Công an tỉnh vừa phối hợp tổ chức trao quà tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh. Đoàn đã trao tặng 1 tấn gạo, 100 thùng mì tôm, bánh trung thu cho các đối tượng đang được bảo trợ cùng 13 suất quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trong Trung tâm với tổng trị giá 29 triệu đồng. Những món quà tuy nhỏ song có ý nghĩa to lớn về mặt tinh thần nhằm chia sẻ, động viên những đối tượng đang được bảo trợ có tết Trung thu ấm áp, yêu thương. Đây là các hoạt động an sinh xã hội vì cuộc sống cộng đồng được các đơn vị Công an tỉnh tổ chức thường niên.

\* Sáng ngày 24/9, Hội Chữ thập đỏ huyện Quỳnh Phụ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Huyện đoàn và một số nhà tài trợ tổ chức chương trình trung thu nhân ái năm 2023, trao kinh phí xây nhà và tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Tại chương trình, 350 học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến từ các trường mầm non, tiểu học, THCS và những em nhỏ nuôi dưỡng tại các

(Xem tiếp trang 4)  
**NHÓM PHÒNG VIÊN**

## ĐÔNG HƯNG

# Tập trung giải phóng mặt bằng các dự án

(Xem trang 2)



Đường ĐH.53 đoạn qua xã Hà Giang (Đông Hưng) đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.